



CHÚA NHẬT, Mồng Một Tháng 12, 2024 Chủ Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng—Năm C

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Khi tôi còn là một linh mục trẻ, khoảng một năm sau khi thụ phong, tôi được gọi đến bệnh viện để xúc dầu cho một bà mẹ có ba đứa con nhỏ đang hấp hối. Cô ấy mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối rất đau đớn. Sau khi cử hành Nghi Thức cuối cùng với cô ấy, tôi nói: “Đừng sợ.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi từ trên giường bệnh và nói: “Cha ơi, con rất đau đớn, nhưng con không sợ. Một điều gì đó rất tuyệt vời sắp xảy ra.” Vài ngày sau cô ấy qua đời.

Những người Ki Tô Giáo phải trực diện với kết thúc của nhiều “thế giới” cá nhân của chúng ta theo một cách hoàn toàn độc đáo. Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng này, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, khi người ta nhìn thấy thế giới của họ tan vỡ, họ cảm thấy mình “choáng váng vì sợ hãi và linh cảm về những gì sắp xảy ra trên thế giới” (Luca 21:26). Trong nỗi sợ hãi, phản ứng tự nhiên của chúng ta là kiểm tra, chốn mình trong cơn say, mất đi sự tập trung và an toàn giả tạo. Nhưng Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta “hãy ngược mắt lên và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc các con đang đến gần”. Sau đó, Ngài so sánh những gì sắp xảy ra với một mùa hè hoa nở rộ đáng yêu. Đó là điều mà Thập Tự giá và sự Phục Sinh trao cho chúng ta quyền để làm, dù rằng sự việc đó có vẻ rất kỳ lạ.

Thử Thách Mùa Vọng:

Thế giới nào đang sụp đổ trong cuộc đời bạn? Một mối quan hệ, một giấc mơ, một cơ hội làm việc? Có thể bạn đang gặp rắc rối trước một thế giới đang sụp đổ trong lãnh vực chính trị hoặc kinh tế. Hoặc có thể người bạn yêu thương đang bệnh nặng hoặc sắp chết. Đặt tên cho thế giới đang gặp rắc rối đó hoặc các lãnh vực khác. Sau đó, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con không bị ngất xỉu vì sợ hãi. Xin giúp con ngẩng đầu lên và nhận ra ơn cứu chuộc của Chúa đang đến với con.”
– LM. John Muir ©LPi chia sẻ về Luca 21:25-28

VỌNG CHỜ

Biển gầm sóng vỗ, ngoài khơi thét gào.
Bầu trời đêm lạ trăng sao,
Mọi dân lo lắng, khát khao mỗi mòn.
Kinh hồn chờ đợi héo hon,
Càn khôn vũ trụ, núi non vọng chờ.
Mây tan tỏa sáng vô bờ,
Con Người ngự đến, kính thờ Vua ta.
Uy nghi hiển thánh hiện ra,
Hạ thân cứu rỗi, mưa sa phúc lành.
Giữ mình tránh khỏi tranh dành,
Xin đừng chèn chèn, thi hành đổi thay.
Nguyện cầu tình thức ăn chay,
Hãm mình sửa lỗi, hằng ngày thực thi.
Mong chờ ân phúc từ bi,
Khổ đau chuốc lấy, bước đi trong đời.
Hồng ân chan chứa tuyệt vời,
Giê-su giáng thế, làm người hóa thân.
Yêu thương cứu độ nhân trần,
Hy sinh chịu chết, thiện chân cao vời.

Lm. Trần Việt Hùng chia sẻ về Luca 21, 25-28

Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**

Xin vui lòng liên lạc
Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone
951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay
để biết thêm chi tiết.



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI HAI, 2024

Cầu cho những người hành hương của hy vọng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh 2025 củng cố chúng ta trong đức tin; giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 12: Thứ Sáu Đầu Tháng
Cộng đoàn sẽ có **Chầu Thánh Thể** vào lúc 6 giờ 30 chiều
và **Thánh lễ** vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.

- ⇒ **Chúa Nhật, 8 Tháng 12, 2024: Bốn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo**
- ◇ **Thứ Hai Ngày 9 Tháng 12: Lễ Trọng**
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lúc 8 giờ 30 tối.
- ◇ **Thứ Tư Ngày 11 Tháng 12: Cộng Đoàn đọc kinh tối chung**
tại Nhà Nguyện vào lúc 7 giờ tối.
- ⇒ **Chúa Nhật, 15 Tháng 12, 2024: Ô/B Trần Thành Khánh dâng của lễ**

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Nov. 23 & Nov. 24, 2024

**Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ**

Quý vị có thể dâng cúng qua
trang mạng :

www.olphriverside.org



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thương

